



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาจนครนายก

● เปิดตัวโอเน็ตหวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง ผอ.สถาบันวิจัยและ
 สาธิตการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องค์กรฯ
 เปิดเผยว่า ในวันที่ 9-13 ม.ค.2556 ทางสถาบันฯ
 ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ ตัวเข้มกับ มศว ซึ่ง
 เป็นการเสริมความรู้เพื่อจะทำคะแนนสอบโอเน็ต
 (O-NET) ใน 5 วิชาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จาก
 ยุทธศาสตร์ของ มศว ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
 ทำให้เราตระหนักถึงสภาพปัญหาทางการศึกษาและ
 ต้องการช่วยเหลือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
 มาตรฐานความรู้ความสามารถของนักเรียนในเขต
 จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่
 การศึกษา (สพม.7) ที่อยู่ในระดับที่ต่ำเป็นห่วงอย่าง
 ยิ่ง นักเรียนที่มีโอกาสพ่อแม่จะนิยมส่งลูกหลานไป
 เรียนโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อ ในเขตตัวเมืองใหญ่ๆ
 และเข้ากรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากจังหวัด
 นครนายกไม่ได้ไกลจากกรุงเทพฯ การเดินทาง
 สะดวกสำหรับคนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี
 ส่วนเด็กที่เรียนอยู่ในจังหวัดนครนายกในปัจจุบัน
 เป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะมีโอกาส ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน
 เด็กนักเรียนร้อยละ 99 ไม่มีโอกาสได้ตัวความรู้
 จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือครูอาจารย์ที่มี
 เทคนิคการสอนการอธิบายต่างๆ จึงเกิดความ
 เหลื่อมล้ำทางการศึกษาขึ้น โครงการนี้จึงเป็นการ
 กระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
 ทางการศึกษา ทำให้นักเรียนในเขตจังหวัด
 นครนายกและยังมีนักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียงมี
 โอกาสเข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย

“เราต้องยอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาของ
 โรงเรียนจำนวนมากมีปัญหาขาดครู และการจัดสรร
 ครูลงสู่พื้นที่ในโรงเรียนต่างๆ เป็นการจัดสรรครูที่
 ไม่ตรงวุฒิทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามา เช่น
 โรงเรียนขาดครูคณิตศาสตร์แต่จัดสรรครูพลศึกษา
 ไปสอน เด็กในโรงเรียนนั้นก็จะมีความรู้ ความคิด

ด้านคณิตศาสตร์ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ครูยังมีภาระ
 การสอนจำนวนมาก ส่งผลให้การสอนไม่ลุ่มลึกมาก
 พอ ครูไม่มีโอกาสไม่มีเวลาในการหาความรู้ใหม่ๆ
 ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่ง ครูในสังกัด สพฐ.บางคน
 เป็นคนเก่ง แต่เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนที่ต้องรับภาระ
 งานมากมาย ไม่มีเวลาในการสอนที่มากพอ เรื่อง
 เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
 ศึกษาของนักเรียนแทบทั้งสิ้น”

ผศ.กิตติคุณ กล่าวอีกว่า โครงการเพิ่ม
 ศักยภาพ ตัวเข้มกับ มศว เป็นกิจกรรมหนึ่งในการ
 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็น
 โครงการหนึ่งที่ทำให้วงการการศึกษาในชุมชน
 จ.นครนายก และจังหวัดใกล้เคียงตื่นตัวมากขึ้น
 นำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่มากขึ้นด้วย
 ระหว่างการศึกษาระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
 ซึ่งถือเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกัน

